



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 หน้า 1,11

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ต่อจากหน้า 1

### มติชน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน จัดเวที “เลือกตั้ง 62 จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ขึ้นในวันที่ 30 มกราคม เวลา 08.30-12.00 น. ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้วิทยาการที่จะขึ้นเวทีเพื่อร่วมมองเหตุการณ์หลังเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมตอบรับมาแล้ว ประกอบด้วย นายสุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายโคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหารธนาคารเกียรตินาคินฯ และอดีตนายกรัฐมนตรี นายอริยวิทย์ พิพิธพ่าย ฤทธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Blognone โดยมีนายสรกุล อุดุลยานนท์ และนายอดิพันธ์ เหมือนยัง เป็นผู้ดำเนินรายการ

นายสุภากร บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับการจัดการสัมมนาครั้งนี้ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนได้จัดขึ้นหลังจากเพิ่งดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 42 โดยการจัดเสวนาของกองบรรณาธิการมติชน ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว โดยเมื่อมติชนเข้าสู่ปีที่ 40 ได้เน้นการจัดเสวนาเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 สตาร์ทอัพฟินเทค และได้จัดเวทีเสวนาในปีถัดมา ซึ่งยังคงเน้นที่เศรษฐกิจสมัยใหม่ คือ เทคโนโลยียุค 5G รวมถึงโครงการระเบียบเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก หรือ อีอีซี

“คราวนี้มติชนเสนอจัดงานเสวนาเกี่ยวกับทิศทางเมือง เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ และเกิดข้อสงสัยกันมากกว่า หลังการเลือกตั้งไทยจะเป็นเช่นไร จึงถือโอกาสที่มติชนเข้าสู่ปีที่ 42 จัดเสวนาขึ้นมา” นายสุภากรกล่าว และว่า แต่เดิมนั้นได้เชิญหัวหน้าพรรคการเมืองและแกนนำพรรคการเมืองหลายพรรคมาช่วยกันตอบคำถามว่าหลังการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม ประเทศไทยจะเป็นเช่นไร แต่ภายหลังมีข้อท้วงติงเกรงว่าอาจจะมีข้อร้องเรียนเรื่องความเท่าเทียมความไม่เท่าเทียม และอาจจะทำให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ จึงตัดสินใจเปลี่ยนจากนักการเมืองมาเป็นนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแต่ละคนที่ตอบรับมาช่วยนำเสนอแนวคิดล้วนน่ารับฟัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น บริษัทมติชนเองก็ได้ร่วมมือกับ มศว ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขความเหลื่อมล้ำ โดยเชิญหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคการเมืองจำนวน 11 พรรคการเมืองมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งมีผลให้ความสนใจจำนวนมาก โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส่วนการจัดเสวนาครั้งนี้จะเป็นมุมมองของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมและเทคโนโลยี ที่จะช่วยกันมองว่าประเทศไทยหลังการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมจะเป็นเช่นไร

สำหรับผู้สนใจเข้าฟัง สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th) หรือจะใช้วิธีการสำรองที่นั่งทาง QR Code ซึ่งสามารถเปิดหาได้ในหนังสือพิมพ์ในเครือมติชน

